



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐๒ ๒๕๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑

E-mail Cpme๐๒๑@gmail.com



วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑.๑๘ หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ ชี้แจงว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการสำรวจ และเสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ที่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้นำแผนและโครงการของแต่ละจังหวัดที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงิน ๑๑,๘๙๒.๘๗๑๑ ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทย รวม ๒ โครงการ วงเงิน ๑๐๙๓.๒๓๕๕ ล้านบาท และให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ จังหวัด ๗๖ แห่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภายหลังจากหน่วยงานได้ชี้แจง คณะกรรมการได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาและวิธีการคัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกันไว้กับโครงการในบางพื้นที่ที่มีความพร้อมแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่ได้มีการขอรับสนับสนุนงบประมาณที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงโครงการกำจัดผักตบชวาหนาแน่นด้วยเรือกำจัดในแม่น้ำทั่วประเทศมีการดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และโครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง ว่าเพียงพอหรือไม่



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐๒ ๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑

E-mail Cpme๐๒๑@gmail.com



ซึ่งหน่วยงานได้ชี้แจงว่าการพิจารณาตรวจสอบความพร้อมของโครงการที่จังหวัดเสนอจะพิจารณาตามลำดับโครงการที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อม สำหรับการกำจัดผักตบชวาหน่วยงานได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ซึ่งกำหนดมาตรการออกเป็น ๓ แนวทาง คือ ๑) เก็บใหญ่ ใช้เรือขนาดใหญ่เพื่อเก็บผักตบชวา โดยแบ่งพื้นที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการตลอดลำน้ำ เช่น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า เป็นต้น ๒) เก็บเล็ก หรือเก็บอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการมอบเรือขนาดเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เก็บผักตบชวาจำนวน ๗๙๐ ลำ และ ๓) การนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆได้ เช่น การทำปุ๋ย เป็นต้น และโครงการเติมน้ำใต้ดินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีเพียง ๑,๐๐๐ แห่ง เนื่องจากการดำเนินการอยู่ในฤดูน้ำหลากจึงสามารถดำเนินการได้ตามนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยจากภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา